



ที่ นม ๐๐๓๓.๐๑๒.๑ / ๖๒๓๒๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๒๕๕ หมู่ ๑๑ ต.โคกกรวด นม ๓๐๒๘๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม อบรม.นำอยู่ สำหรับการดำเนินงาน อบรม.จัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนนำอยู่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการใช้งานโปรแกรม อบรม.นำอยู่	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ข้อมูลดำเนินงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. Username และ Password สำหรับเข้าระบบประเมิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ดำเนินงานโครงการ
เสริมสร้างพลังท้องถิ่น ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดีในเขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา และยกระดับคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินงาน อบรม.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนได้
อยู่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๓ และมีการพัฒนาโปรแกรม อบรม.นำอยู่ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพนำไปสู่เมืองสุขภาพดี นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์
การใช้งานโปรแกรม อบรม.นำอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานโปรแกรกดังกล่าว พร้อมทั้งมีทะเบียน
Username และ Password สำหรับเข้าระบบประเมิน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ในภาคีเครือข่าย การดำเนินงาน อบรม.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนนำอยู่
ให้อบรม.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

(นายสมบัติ วัฒนะ)

โทร. ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๓๑๔

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๒๐

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-nma@moph.go.th

ชื่อสัต์ย สามัคคี มีวินัย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ



แนวทางการใช้งานโปรแกรม อบรม.นำอยู่



ข้อมูลดำเนินงาน



Username และ Password